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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานกล่าวเปิดการ

ประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                         1.1 แจ้งบุคลากรใหม่สายสนับสนุน จ านวน 2 ท่าน 

          รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งบุคลากรใหม่สาย
สนับสนุน จ านวน 2 ท่าน ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 ท่าน คือ ว่าที่ร.ต.หญิงสุนิสา ค าแก่ มีหน้าที่ดูแล ระบบ
บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc, ออกหนังสือราชการ,งานวิชาการ (ออกแนะแนว) และบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานประจ ามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ท่าน คือ นายนิวัฒน์ หอมขจร มีหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่
บริเวณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       

 
            มติที่ประชุม รับทราบ 

 
      1.2 การรับรถโมบายวิทยาศาสตร์ 

                      รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งการรับรถโมบาย
วิทยาศาสตร์ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการรับรถโมมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ล าไพรพรรณีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 จากบริษัท เอส แอนต์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล  ได้ให้ความ
อนุเคราะห์โอนรถบรรทุกขนาดเล็กดัดแปลงเป็นรถโมบายวิทยาศาสตร์ หมายเลขทะเบียน บษ 1216 จันทบุรี 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Active Learning หรือการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ในภาคปฏิบัติส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือ
กระตุ้นความสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเพ่ิมพูนทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจ าเป็นในโลกยุค
ปัจจุบัน การใช้รถโมบายวิทยาศาสตร์สามารถใช้ได้ทุกหลักสูตรสาขาวิชา ในกรณ๊ที่ต้องการน ารถออกไปใช้ให้
ท าบันทึกมายังคณะระบุผู้ขับและผู้ควบคุมรถ เนื่องจากทางคณะฯจะไม่มีพนักงานขับรถโมบายโดยเฉพาะ และ
ทางคณะฯจะสนับสนุนค่าน้ ามันเดินทางไปราชการกิโลละ 5 บาท  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       
 
                      มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.3 การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนิน 
 การที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1 Overview of EdPEx  
                รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งมการเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนิน การที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1 
Overview of EdPEx ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2567 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

https://e-docs.pcru.ac.th/
https://e-docs.pcru.ac.th/
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เพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้างาน และนักวิชาการศึกษา 
เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       
 
               มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                           1.4 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง“นวัตกรรมขยะ&สิ่งเหลือทิ้งเปลี่ยน
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างไร”  

 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งขอเชิญเข้าร่วม
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง“นวัตกรรมขยะ&สิ่งเหลือทิ้งเปลี่ยนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างไร” ในวันที่ 6-7 
ธันวาคม 2567 ณ วิสาหกิจพิลาฟรามสตูดิโอ ต.น้ าซุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วิทยากรโดย ดร.เรวดี                   
อนุวัฒนา รักษาการผู้อ านวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ในวันที่ 6 ธันวาคม เริ่มเวลา 15.00  -     
15.30 น. หลักสูตรใดต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งชื่อได้ที่คุณสุกัญญา ทับทอง จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
ทราบ       

 
                   มติที่ประชุม รับทราบ 
    
       1.5 การเสนอหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non- 
Degree) เขา้ร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2568  

รองศาสตราจารย์ ดร .กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งการเสนอ
หลักสูตรระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non- Degree) เขา้ร่วมโครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2568 โดยหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) ส่งไม่เกิน 2 หลักสูตร และ
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non- Degree) ส่งไม่เกิน 3 หลักสูตร ส่งมายังคณะภายในวันที่ 13 ธันวาคม 
2567 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       

 
                  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
         1.6 การประชุมผู้บริหารพบบุคลากร  

 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งการประชุม
ผู้บริหารพบบุคลากร ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอให้ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ าพิเศษ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานประจ ามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา ดังกล่าว                     
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       

 
                  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   1.7 ขอเชิญชวนเข้าร่วม "กิจกรรมวิ่งเพ่ือการศึกษา RAJABHAT RUN AND LEARN 
@ PHETCHABUN 2024" 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งขอเชิญชวนเข้า
ร่วม "กิจกรรมวิ่งเ พ่ือการศึกษา RAJABHAT RUN AND LEARN @ PHETCHABUN 2024" ในวันที่ 24 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 4/๒๕๖7  หน้า 4 

 

พฤศจิกายน 2567 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว สามารถสมัครเพ่ิมเติมได้ที่หน้างาน จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       

 
                  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
         1.8 ขอเชิญชวนซื้อสลากบ ารุงสภากาชาดไทย 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งขอเชิญชวนซื้อ
สลากบ ารุงสภากาชาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม งานกาชาดประจ าปี 2567 
ราคาใบละ 100 บาท ออกสลาก วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       

 
                  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
              นางสาวศิรดา แสงนก หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖7 และขอความ
อนุเคราะห์ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

                       มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖7 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง วาระการประชุมครั้งที่ 3/2567 
                        

                 3.1 การพิจารณาผลงานวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
                                รองศาสตราจารย์  ดร .กาญจน์   คุ้มทรัพย์  ประธานในที่ประชุมสอบถาม
ความก้าวหน้าผลงานวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ ดร.กัญญารัตน์         
เดือนหงาย และอาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่าย
วิชาแจ้งความก้าวหน้าผลงานวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในกระบวนการของ
มหาวิทยาลัยด าเนินการ โดยอาจารย์ ดร.ณัฐพล ปักการะนัง (เข้าประชุมแทน) รองศาสตราจารย์ ดร.พณณา 
ตั้งวรรณวิทย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ มีข้อเสนอแนะโดยให้ข้อสังเกตุ 
การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เนื่องจากการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ให้ถือเป็น “ความลับ” ทุกขั้นตอนและมีกระบวนการพิจารณา       
ที่ชัดเจนตามอ านาจหน้าที่ที่ปรากฏในประกาศ ก.พ.อ. จึงเห็นควรให้บรรจุในวาระเจ้งเพ่ือทราบเท่านั้น        
เพ่ือไม่ให้เป็นการก้าวล่วงหรือการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมายในทางปกครองตามมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งและพิจารณาคดีศาลทางปกครอง พ.ศ. 2539 และมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับประเด็นในแผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ข้อ 2  

 
              มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       4.1 การใช้งบประมาณให้ตรงตามไตรมาส งบประมาณ 2568 
                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้งรายงาน
การใช้งบประมาณให้ตรงตามไตรมาส งบประมาณ 2568 โดยไตรมาสที่ 1 เริ่มเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567 
จ านวน 40% ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2568 จ านวน 40% และไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-
มิถุนายน 2568 จ านวน 20% ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2568 จะเป็นการเคลียชุดเบิกที่
ตกค้าง แก้ไข กับงานคลังของมหาวิทยาลัย ให้หลักสูตรด าเนินการจัดท ากิจกรรม/โครงการให้แล้วเสร็จ          
ให้ตรงตามไตรมาส จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       

  
                  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 การจัดท าข้อมูลค าของบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้งการ

จัดท าข้อมูลค าของบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยจัดส่งมายังคณะ ฯ ภายใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เพ่ือรวบรวมในภาพรวมของคณะฯ และมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่งให้กับ
ส านักงบประมาณต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       
 
                   มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

    4.3 รายงานประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน ประจ าปี 2567 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้ง

รายงานประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน ประจ าปี 2567 จ านวนผู้ประเมินทั้งหมด 58 คน ผลการ
ประเมินเฉลี่ย 4.18 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 อยู่ในระดับดีมาก โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้
ประเมิน ทางคณะ ฯ มอบคุณศิรดา แสงนก หัวหน้าสักงานคณบดี น าข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินมาปรับปรุง
เพ่ือให้หน่วยงานของคณะ ฯ พัฒนาต่อไป จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ       

 
                    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
       4.4 รายได้จากการให้บริการงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์แจ้งรายได้

จากการให้บริการงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 รายการตัวอย่างจ านวน 94 รายการ รายได้รับ
ทั้งหมด จ านวน 216,900 บาท หัก 20 % ของเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย จ านวน 43,380 บาท และ
คงเหลือ 80 % ของรายได้เข้าศูนย์วิทยาศาสตร์ จ านวน 173,520 บาท  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       

 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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          4.5 แจ้งรหัสและยอดงบประมาณรายได้ ปี 2568  
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์แจ้งรหัสและ
ยอดงบประมาณรายได้ ปี 2568 โครงการบริหารจัดการเงินรายได้ศูนย์วิทยาศาสตร์ รหัส 68-106-931-
01-01 งบประมาณ 173,520 บาท จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       
 
                         มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

     4.6 ผลการด าเนินงานการให้บริการเพ่ือจัดหารายได้งานศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 
2567 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์แจ้งผลการ
ด าเนินงานการให้บริการเพ่ือจัดหารายได้งานศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2567 รายได้จากการให้บริการ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าบริการ และการลดหรือยกเว้น
ค่าบริการของงานศูนย์วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 
สิงหาคม 2567 แบบจ่ายค่าบริการ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 216,900 บาท แบบยกเว้นค่าบริการ คิดเป็นรายได้
รวมทั้งสิ้น 202,850 บาท จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       
 
                           มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

      4.7 รายงานผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2567 
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์แจ้งรายงาน
ผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2567 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงานผู้จัดงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดการจัดงานในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2567         
มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมจัดงานกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 26,820 คน แบบเข้าร่วมงาน (On site) 
จ านวน 7,543 คน และเข้าร่วมงานทางไกล (Online) จ านวน 19,277 คน นับจ านวนจากยอดลงทะเบียน 
like/View/share มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 91.59  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       
 
            มติที่ประชุม  รับทราบ 
                  
                           4.8 การออกค่ายวิทย์สัญจร 
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งการออกค่าย
วิทย์สัญจร ดังนี้ 

   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น. โรงเรียนเมืองกลาง       
   วิทยา 
   วันที่ 2 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น. โรงเรียนวัชรชัย 
   วันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนฤทัยทิพย์ 
   และ 13.00 - 15.00 น. โรงเรียนติ้ววิทยาคม 
   วันที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 -15.00 น. โรงเรียนเทศบาล 3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ด าเนินการส ารวจโรงเรียนที่สามารถออก
แนะแนวได้จ านวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 
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1. โรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ ทุกวันจันทร์ เวลา 14.30 – 15.30 น.  
2. โรงเรียนบ้านบุ้งคล้า ทุกวันพุธ เวลา 14.30 – 15.30 น.  
3. โรงเรียนศูนย์เครื่องมือกล ทุกวันพุธ เวลา 14.30 -15.30 น.  

หลักสูตรสาขาวิชาใดต้องการออกแนะแนวสามารถสอบถามได้ที่งานฝ่ายวิชาการจะด าเนินการประสานไปยัง
โรงเรียนต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       
   
                       มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

      4.9 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประจ าปีการศึกษา 2567  
“สีสันแห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์” 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแจ้งโครงการ
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประจ าปีการศึกษา 2567 “สีสันแห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผา
เมืองเกมส์” จะจัดขึ้นในวันที่  11-13 ธันวาคม 2567 จะมีพิธี เปิดในวันที่  11 ธันวาคม 2567                
เวลา 16.30 น. ขอเชิญคณาจารย์สวมใส่เสื้อเหลือง ในวันเปิดจะมีกิจกรรมเดินประกวดขบวน และพิธีปิดใน
วันที่ 13 ธันวาคม 2567 มีการประกวด LGBTQ และการประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง จึงเสนอ          
ที่ประชุมเพ่ือทราบ       
   
                       มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

    4.10 การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567 
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแจ้งการสมัคร
ขอรับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567 ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2567 นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร 
https://tinyurl.com/26kv3cws ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 29 พฤศจิกายน 2567 และสามารถส่งใบสมัคร
พร้อมแนบหลักฐาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 6 ชั้นล่าง อาคาร
กองพัฒนานักศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       
   
                      มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                      5.1 พิจารณารายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ         
ประจ าปีการศึกษา 2566  
                   รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุม (แทน) รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งพิจารณารายงานผลการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2566 รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ทางคณะฯได้ผลการประเมินงานเฉลี่ย   ที่ 4.80 
คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F26kv3cws%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0mt3l1y0p2EkMg-he_fNkFT3be7giqj9lMoKBTrs1LZZVzYvJmejWopaY_aem_EH05rraccPNCgPpI75tJwA&h=AT3swWW8dEFfhsubOGejNn8LqJm9F71D0lCbVjNXd5Hjn52JGh5Mmr1TFNxLTGoLKCBQPUKnC5XIlGwQBk_fLbloJjnNBJzCaKc4m_jWuOVJLFod0YN_7NkQCbaBSol-Jw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0-ueu6WHOH9Hi_7XvVOqWFZhzKn2TPDC2dkAlmZpbd8VKQPL7l0IaO1PM_pMPrtmFb1v1r7Ep7_36SgGgh40tILjPS9JUGD841MoJD7M_BbEHvNDeOZvCPCDlFUZXcsCodgSwbovjKcVyiFqzm2ezJEZ0j-pbALq4nulL5NAxtUv4QrfjuxqzOfhWUceBnb8zTrGtYD0NTgzF9jm3jpSQ-ZfQ
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              มติที่ประชุม  เห็นชอบ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้  
1. คณะควรมีการวางแผนจัดท าตามแนวทาง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในปีการศึกษา 2567 
            2. คณะควรวางแผน การเขียนบทน า (การจัดท าโครงร่างองค์) ของคณะ โดยท างาน
ร่วมกันของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 

                    3. การเขียนพันธกิจและวิสัยทัศน์ต้องมีความสอดคล้องและสามารถสื่อสารให้
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามได้ 

          4. ต้องเกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร มีการแลกเปลี่ยนภายในองค์กร  
มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเข้าที่ประชุมคระกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
ต่อไป  
 

  5.2 พิจารณารายงานความส าเร็จของแผนการก ากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(ระดับคณะ) ประจ าปีการศึกษา 2566 
                  รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุม (แทน) รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งพิจารณารายงานความส าเร็จของ
แผนการก ากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ) ประจ าปีการศึกษา 2566 จากตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนในปีการศึกษา 2566 รายงานความส าเร็จตัวชี้วัดของแผน ปีการศึกษา 2566 จ านวน 
3 ข้อ  ทางคณะฯด าเนินการบรรลุเพียง 2 ข้อ จากทั้งหมด 3 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ทางคณะฯ             
จะด าเนินการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้บรรลุเป้าหมาย ต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา       
 
              มติที่ประชุม  เห็นชอบ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ ควรศึกษาเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาการด าเนินการที่เป็นเลิศ เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนงานต่อไป 
 
        5.3 พิจารณาปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
                            รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุม (แทน) รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งพิจารณาปฏิทินการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา       
           
                   มติที่ประชุม  เห็นชอบ ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และเผยแพร่ลงเว็ปไซด์ของคณะต่อไป 
 
                        5.4 พิจารณาปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
                              รองศาสตราจารย์  ดร .กาญจน์   คุ้ มทรัพย์  ประธานในที่ ป ระชุ ม  (แทน )                    
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งพิจารณาปฏิทิน
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา       
  

 

                 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ และเผยแพร่ลงเว็ปไซด์ของคณะต่อไป 
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                        5.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน         
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network 
Quality Assurance : AUN – QA) 
                              รองศาสตราจารย์ ดร .กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุม  (แทน) รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN – QA) จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา    
      

                  มติที่ประชุม  เห็นชอบ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน                           
(ASEAN University Network Quality Assurance : AUN – QA) ในกรณีคณะกรรมการท่านใดมีข้อแก้ไข
สามารถแจ้งได้ทีก่ลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

                        5.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 
2567 – 2570 
                              รองศาสตราจารย์  ดร .กาญจน์   คุ้ มทรัพย์  ประธานในที่ ป ระชุ ม  (แทน )                     
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 – 2570 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา    
  

 

                    มติที่ประชุม  เห็นชอบ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ       
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 – 2570 ในกรณีคณะกรรมการท่านใดมีข้อแก้ไขสามารถแจ้งได้ที่กลุ่มงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

                        5.7 พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2567  
                              รองศาสตราจารย์  ดร .กาญจน์   คุ้ มทรัพย์  ประธานในที่ ป ระชุ ม  (แทน )                    
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งพิจารณา
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2567 เป็นการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากปี
ที่ผ่านมา น ามาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2567 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพ่ือเตรียมวางแผนจัดท าตามแนวทาง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในปีการศึกษา 2567 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา       
  

 

                 มติที่ประชุม  เห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2567  
ในกรณีคณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะสามารถแจ้งเพ่ิมเติมที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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    5.8 พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2568 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้ง
พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2568 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ ตามรายหัว
และราย SCH โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน งบบ ารุงการศึกษา และงบกศ.ปช. คณะมีแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ ให้หลักสูตร 80% และบริหารคณะ 20% และทางคณะยังมีงบประมาณรายได้พิเศษ
จากงบประมาณของศูนย์วิทยาศาสตร์,การให้บริการแพทย์แผนไทย,การประชุมวิชาการ,การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นและงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกคณะ  

          มติที่ประชุม  เห็นชอบ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2568  ในกรณี
คณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะสามารถแจ้งเพ่ิมเติมที่รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

    5.9 พิจารณาแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้ง
พิจารณาแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการทั้งหมด      
5 เรื่อง โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติราชการรายปี  
   

          มติที่ประชุม  เห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการรายปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
   1. ควรเพ่ิมเกี่ยวกับแผนต่าง ๆ ที่ควบคุมตัว KPI ของประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ      
ให้มีทุกประเด็น 
   2. ควรตั้งค่าเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความท้าทาย หากไม่เป็นไปตาม KPI สามารถน ามา
ทบทวนใหม่ในครั้งต่อไป 
   3. ควรตั้งค่าเป้าหมายให้ตรงกับพันธกิจของแผน และประเมินความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อจะได้เป็นกลไกในการทบทวนแผนในปีต่อไป 

 

   5.10 พิจารณาให้ผู้รับผิดชอบโครงการนอกกรอกข้อมูลรายงานความหน้าของโครงการ  

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้ง
พิจารณาให้ผู้รับผิดชอบโครงการนอกกรอกข้อมูลรายงานความหน้าของโครงการ  มอบหัวหน้าโครงการ
หรือผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการกรอกข้อมูลของโครงการเพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการจนถึงการเสร็จสิ้นโครงการ 

                    มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนด าเนินการติดตาม
รายงานงานความก้าวหน้าของโครงการ 

   5.11 พิจารณาผลงานวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.สุริยล ยิ้มเนตร 
                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.สุริยล ยิ้มเนตร รายวิชาแคลคูลัส 2 รหัสวิชา MATH402 เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา เพ่ือก าหนดขอต าแหน่ง ประกอบด้วย 
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 1. แบบค าขอต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)   จ านวน ๔ ชุด 
 2. เอกสารประกอบการสอน      จ านวน ๔ ชุด 
     รายวิชาแคลคูลัส 2 รหัสวิชา MATH402 
 3. มคอ.3 รายวิชาแคลคูลัส 2 รหัสวิชา MATH402  จ านวน ๔ ชุด 
       4. ผลประเมินการสอนจากนักศึกษา    จ านวน ๔ ชุด 
     รายวิชาแคลคูลัส 2 รหัสวิชา MATH402 
      5. ผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย  2 เรื่อง   จ านวน ๔ ชุด 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ คณะกรรมการบริหารคณะได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ครบถ้วน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ตรวจสอบเป็นไปตามคุณสมบัติการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ และมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 

  5.12 พิจารณาผลงานวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรอง
ศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน 
                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน รายวิชาระบาดวิทยา รหัสวิชา 
SCPH105 เพ่ือประกอบการพิจารณา เพ่ือก าหนดขอต าแหน่ง ประกอบด้วย 

 1. แบบค าขอต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)   จ านวน ๔ ชุด 
 2. เอกสารประกอบการสอน      จ านวน ๔ ชุด 
     รายวิชาระบาดวิทยา รหัสวิชา SCPH105 
 3. มคอ.3 รายวิชาระบาดวิทยา รหัสวิชา SCPH105  จ านวน ๔ ชุด 
      4. ผลประเมินการสอนจากนักศึกษา    จ านวน ๔ ชุด 
     รายวิชาระบาดวิทยา รหัสวิชา SCPH105 
      5. ผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย 5 เรื่อง   จ านวน ๔ ชุด 
 6. หนังสือรับรองการสอน      จ านวน 4 ชุด 
 7. หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  จ านวน 4 ชุด 
          /จริยธรรมในมนุษย์ 
 8. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน     จ านวน 4 ชุด 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ คณะกรรมการบริหารคณะได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มอบอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย (แทน) ตรวจสอบ
เป็นไปตามคุณสมบัติการขอต าแหน่งทางวิชาการ และมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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           5.13 พิจารณาขอส่งผลงานเพ่ือขอประเมินผลการสอนไว้ล่วงหน้า อาจารย์ พิณทิพย์              
แก้วแกมทอง 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ น าเสนอการขอประเมินการสอนล่วงหน้าของ อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รายวิชาขยะมูลฝอย 
รหัสวิชา SCES504 เพ่ือประกอบการพิจารณา เพ่ือขอประเมินการสอนไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วย 

 1. เอกสารประกอบการสอน     จ านวน ๔ ชุด 
          รายวิชาขยะมูลฝอย รหัสวิชา SCES504 
 2. มคอ.3 รายวิชาขยะมูลฝอย รหัสวิชา SCES504   จ านวน ๔ ชุด 
 3. ผลประเมินการสอนจากนักศึกษา    จ านวน ๔ ชุด 
         รายวิชาขยะมูลฝอย รหัสวิชา SCES504 
 4. หนังสือรับรองภาระงานสอน     จ านวน ๔ ชุด 
 5. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน     จ านวน ๔ ชุด 
 
 

                มติที่ประชุม  เห็นชอบ คณะกรรมการบริหารคณะได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบเป็นไปตาม
คุณสมบัติการขอประเมินผลการสอนไว้ล่วงหน้า และมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
    5.14 พิจารณาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติ 
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งพิจารณาการ

จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา       
 
                              มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอวาระ เรื่อง จ านวนชั่วโมง 
หน่วยกิต ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

    -ไม่มี- 
 

เลิกประชุมเวลา  13.30 น.                                                                                                                     

                                                                                                              
    (นางลักษณ์คณา  กิจจรัส)                                                           

              จดรายงานการประชุม  

                                                                                           
                                                                                          (นางสาวศิรดา แสงนก) 
                                                                                         หัวหน้าส านักงานคณบดี                                                                                                                                                     

                                                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                                              
                                                                                                                                                                               


